

# ผลการประกวดโมเดิร์นฟอร์มดีไซน์คอนเทสต์ ครั้งที่ 15 ภายใต้โจทย์ Transform Sofa

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทโมเดิร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรนอกแบบไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนักศึกษาให้มีเวทีในการสร้างสรรค์ผลงานเฟอร์นิเจอร์ จึงได้จัดงานโมเดิร์นฟอร์มดีไซน์คอนเทสต์ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 15 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกแบบของนักศึกษาทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ของไทย เป็นเวทีให้นักศึกษาได้ทดลองความคิดสร้างสรรค์ในเชิงธุรกิจ และร่วมพัฒนาการศึกษาไปพร้อม ๆ กับสถาบันการศึกษา ซึ่งในปีนี้มีนักศึกษาได้ผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดกว่า 20 สถาบัน เข้าร่วมการประกวด 110 ทีม (220 คน) และคัดเลือกผลงานที่เข้ารอบสุดท้าย 10 ผลงาน เพื่อจัดทำต้นแบบและจัดแสดง ในวันที่ 4 เมษายน 2556 ณ โมเดิร์นฟอร์ม เฟอร์นิเจอร์ สาขาคริสต์ดีไซน์เซ็นเตอร์

สำหรับโจทย์ในปีนี้เป็นคือ **“Transform Sofa”** มีวัตถุประสงค์ในการใช้งานสำหรับนั่งพักผ่อนและใช้งานอเนกประสงค์ โดยมีฟังก์ชันเสริมตามความคิดสร้างสรรค์ จากแนวคิด Transform Living ซึ่งเป็นแนวคิดนวัตกรรมที่ได้จากการสำรวจพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการอยู่อาศัยของคนเมือง โดยคำนึงถึง 2 ปัจจัยหลักคือ ความต้องการทางด้านฟังก์ชันการใช้งานและข้อจำกัดของพื้นที่ เพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและรองรับการใช้งานได้มากกว่า 1 กิจกรรมในพื้นที่เดียวกัน

โดยตัดสินจาก การใช้งาน (Functional Design) 30 คะแนน ความเป็นไปได้ในการผลิต (Material Usage & Manufacturing Possibility) 30 คะแนน ความเหมาะสมด้านการตลาด(Market prospect) 20 คะแนน และ ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 20 คะแนน

กรรมการตัดสินมี 4 ท่าน ได้รับเกียรติจาก คุณคุณมนู ตระกูลวัฒนะกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารโครงการแนวราบ3 และพัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการแนวราบ บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) คุณจิตติยศม์ ปานขาว ผู้ช่วยผู้จัดการสายออกแบบ คุณชิตพล ชูชัยชาติรี ผู้จัดการสาย ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ และคุณสุธีรา บุษยโภคะ ผู้จัดการฝ่าย Corporate Marketing บริษัท โมเดิร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การประกวดในครั้งนี้มีผู้ร่วมสนับสนุนคือ บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนรางวัลและวัสดุหนึ่งเท่าในการทำต้นแบบ และ บริษัท แมคไทย จำกัด สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับนักศึกษาที่เข้าประกวดทุกท่าน

รางวัลชนะเลิศ ได้ไปศึกษาที่ University of the Arts London ที่ประเทศอังกฤษ มูลค่าที่มละ 300,000 บาท

## ผลงาน OP OUN

ทีม สมเหตุ นายจุฑาวัฒน์ อภิวัฒน์นางศ์ และนายสุธรรม สันติศรีสวัสดิ์

จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แนวคิด “อบอุ่น” โซฟาสำหรับคู่รักในคอนโดมิเนียมซึ่งมีรูปแบบที่เรียบง่าย เอื้อทั้งด้านการใช้งาน การผลิตและการขนส่ง สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับ 6 ที่นั่ง เพื่อเพิ่มความ “อบอุ่น”

